

**ĐÔNG HƯNG**

**Vượt khó sản xuất vụ đông**

*Năm nay, dù gặp không ít khó khăn do mưa lớn kéo dài gây ngập úng, một số hộ phải dậm, trồng lại nhưng không vì thế mà nông dân huyện Đông Hưng bót mận mà với cây vụ đông bởi họ luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành.*



Bỉ vẫn là cây trồng chủ lực trên đồng đất xã Đông Xá (Đông Hưng).

Xã Đông Xá vốn được coi là "thủ phủ" cây bí vụ đông của huyện Đông Hưng. Hàng năm, vào cuối tháng 9 khi lúa mới đơm đòng, nông dân xã Đông Xá đã rẽ lúa đặt bầu bí. Lúa thu hoạch xong thì nhiều ruộng bí đã ra hoa. Tuy nhiên, năm nay những đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7, số 8 đã khiến bí mới trồng bị úng, héo, phát triển kém. Bà Trần Thị Thanh Hoài, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay toàn xã gần đầu trồng trên 170ha cây màu, trong đó 110ha bí, còn lại là rau màu các loại, hiện dân con đã trồng được 100ha bí. Ở đây bà con thường trồng bí sớm để bán đầu mùa vừa được giá vừa để bán. Song ngay đầu vụ, mưa nhiều gây khó khăn cho việc trồng, chăm sóc bí, HTX đã chủ động khơi thông dòng chảy cứu bí, đồng thời hướng dẫn bà con chăm sóc bí sau mưa úng nhưng vẫn có một số diện tích bị hỏng. Ông Nguyễn Quốc Việt, thôn Đông Bình Cách cho biết: Dù chỉ có

một mình nhưng thấy trồng cây bí đông cho hiệu quả cao hơn nhiều trồng lúa, vì vậy năm nào tôi cũng trồng 7 sào đến 1 mẫu bí xanh, bí đỏ. Năm nay tôi vẫn chủ động trồng sớm song ông trời lại làm khó nông dân. Nếu như các năm trước, đến 20/10 bà con đã có bí để bán, năm nay cuối tháng 10 rồi mà bí mới có hoa, diện tích nào tốt hiện mới có quả nhỏ. Chúng tôi đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho bí theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Tôi sẽ tiếp tục trồng thêm khoai tây và các loại rau màu khác nếu nhận được giống hỗ trợ của tỉnh, của huyện. Mong thời tiết thuận lợi để cây vụ đông phát triển nhanh, mong năm nay vụ đông được mùa được giá.

Trên cánh đồng thôn Kim Châu 2, xã An Châu, nông dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi chăm sóc cho rau hồi xanh sau mưa úng, trồng bổ sung những diện tích bị héo, chết. Ông Nguyễn Đình Tâm, thôn Kim Châu 2 cho biết: Năm nay

đất ướt khó trồng rau, trồng xong mưa liên tục, nhà tôi đánh luống thật cao, do vậy chỉ một số cây bị héo, tôi đã dậm lại lần 3. Tôi tập trung kích rễ cho rau bằng cách phun siêu lân, khi cây rau hồi hẳn lại thì bón lân kết hợp đạm. Vụ này gia đình tôi trồng 4 sào su hào, bắp cải, súp lơ, dưa, trong đó 3 sào được tình, huyện hỗ trợ hạt giống. Hai vợ chồng đã 70 tuổi, may có máy làm trung vào cây vụ đông ưa lạnh với diện tích 3.300ha để bổ sung diện tích cây vụ đông ưa ấm bị thiệt hại. Kịp thời tiếp nhận, cấp phát gần 2.600ha giống khoai tây và rau màu các loại của tỉnh hỗ trợ cho bà con trồng. Bên cạnh đó, các địa phương huy động nhân lực, máy móc khắc phục ảnh hưởng của mưa bão, bảo vệ diện tích cây vụ đông đã trồng, chăm sóc cây giống chưa trồng, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh và bón phân cho cây đã trồng; tranh thủ làm đất để trồng cây vụ đông kịp thời vụ khi có giống.

đã trồng được trên 140ha cây vụ đông, trong đó bí trên 50ha, dưa 6ha, còn lại là rau màu các loại. Do mưa nhiều, một số diện tích bí, rau của bà con bị héo, hỏng, có nhà phải dậm lại 2 - 3 lần. HTX đã hướng dẫn bà con cách chăm sóc để phục hồi những diện tích còn cứu được, với những diện tích cây bị chết thì tổ chức trồng lại, thay thế bằng những cây trồng khác như khoai tây, rau... Song phải bảo đảm thời vụ. Dưa chuột bắt đầu cho thu hoạch, tuy năng suất không cao bằng năm ngoái nhưng lại được giá, bà con rất phấn khởi. Dự kiến An Châu sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ giống trồng 100ha rau và trên 10ha khoai tây giống của tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa bão. Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Kim Châu 2 phấn khởi cho biết: Gia đình đã trồng 4 sào su hào, súp lơ, ngô nhưng nếu được hỗ trợ giống chúng tôi sẽ nhận để trồng tiếp.

Vụ đông năm nay, huyện Đông Hưng phấn đấu trồng trên 4.800ha cây màu, đến nay đã gieo trồng được trên 2.600ha, chủ yếu là dưa, bí, ngô và rau ưa lạnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 7, số 8 làm hầu hết diện tích cây vụ đông ưa ấm đã trồng bị ảnh hưởng, trong đó diện tích bị ảnh hưởng từ 70% trở lên là trên 950ha. Đồng chí Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Nhằm khắc phục hậu quả của bão, phần đầu đạt và vượt kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021, huyện đã chỉ đạo các địa phương điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông tăng 15ha, tập trung vào cây vụ đông ưa lạnh với diện tích 3.300ha để bổ sung diện tích cây vụ đông ưa ấm bị thiệt hại. Kịp thời tiếp nhận, cấp phát gần 2.600ha giống khoai tây và rau màu các loại của tỉnh hỗ trợ cho bà con trồng. Bên cạnh đó, các địa phương huy động nhân lực, máy móc khắc phục ảnh hưởng của mưa bão, bảo vệ diện tích cây vụ đông đã trồng, chăm sóc cây giống chưa trồng, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh và bón phân cho cây đã trồng; tranh thủ làm đất để trồng cây vụ đông kịp thời vụ khi có giống.

**THU HIỀN**

**THÁI THỤY**

**Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm**

Cứ trọng tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phun tiêu độc, khử trùng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng là những giải pháp được các địa phương, hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thái Thụy triển khai thực hiện nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện Thái Thụy ước đạt 1,4 triệu con, trong đó đàn gia súc hơn 100.000 con, đàn gia cầm gần 1,3 triệu con. Do hoạt động chăn nuôi đa phần theo hình thức nông hộ, quy mô nhỏ lẻ nên công tác quản lý an toàn phòng, chống dịch bệnh luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, trong đó xuất hiện 1 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại xã Hòa An và bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại 4 xã: Sơn Hà, Dương Hồng Thủy, Thuận Thành, Thụy Liên. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, ngành Nông nghiệp huyện và các xã đã khống chế, kiểm soát được bệnh DTLCP và bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò không để lây lan ra diện rộng.

Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó chú trọng công tác tiêm phòng vắc-xin và tiêu độc, khử trùng. 36/36 xã, thị trấn đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè và thu đông bảo đảm thời gian, kế hoạch của huyện để ra; tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 90% so với diện tích phòng. Đặc biệt, nhiều loại vắc-xin đạt tỷ lệ tiêm cao trong đợt tiêm phòng đại trà vụ thu đông vừa qua như: vắc-xin dịch tả lợn 19.401 liều, đạt 95% so với diện tích phòng, vắc-xin tụ cầu lợn 11.353 liều, đạt 93% so với diện tích phòng, vắc-xin phó thương hàn lợn 12.030 liều, đạt 91% so với diện tích phòng... Đối với các loại vắc-xin sử dụng cho đàn gia cầm không được tình hỗ trợ nhưng các chủ hộ chăn nuôi đã chủ động nguồn kinh phí để mua vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm, một số vắc-xin được tiêm như cúm gia cầm, Newcastle..., qua đó góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm của huyện. Cùng với công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh, các địa phương tăng cường tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Toàn huyện đã sử dụng 4.243 lít hóa chất và 50.122kg vôi bột của các hộ chăn nuôi để tiêu độc, khử trùng 8,7 triệu m<sup>2</sup> chuồng trại, khu vực chợ, nơi buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, nơi công cộng tiêm an nguy cơ lây lan bệnh dịch... Hòa An là xã đã xuất hiện một ổ bệnh DTLCP

vào cuối tháng 6/2021. Ngay sau khi phát hiện bệnh DTLCP, xã đã khẩn trương tiêu hủy lợn mắc bệnh chết, thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại bằng hóa chất tại hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống bệnh dịch nên đã kịp thời ngăn chặn, không để bệnh DTLCP lây lan ra diện rộng. Ông Tạ Văn Bích, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Toàn xã hiện có gần 20.000 con gia súc, gia cầm. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là ngăn ngừa bệnh DTLCP tái phát trở lại, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2021. Nhờ vậy, kết quả tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông trên địa bàn xã đạt tỷ lệ cao 94% so với diện tích. Hiện nay, xã đã tiếp nhận hóa chất của tỉnh hỗ trợ để cấp phát cho các thôn tổ chức tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo kế hoạch của huyện. Các thôn đã thành lập tổ phun

**TRẦN TUẤN**



Hộ chăn nuôi xã Thụy Liên (Thái Thụy) tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.

**PHỤ NỮ XÃ DUYÊN HẢI**

**Gắn bó với nghề truyền thống**

Với sự năng động, sáng tạo, nhiều hội viên phụ nữ xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã mở rộng sản xuất, duy trì và phát triển các nghề truyền thống của địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao.

chị Nguyễn Thị Mây, thôn Văn Quan đã sớm học được cách làm hương truyền thống do cha ông truyền dạy. Lớn lên, chị lựa chọn nổi nghiệp gia đình để phát triển kinh tế. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề, nhất là thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhập nguyên liệu và

xuất bán sản phẩm. Để có đầu ra ổn định, chị đã tìm kiếm thị trường, nắm bắt thay đổi về thị hiếu, yêu cầu của khách hàng để đổi mới sản phẩm. Không chỉ làm hương truyền thống, chị Mây còn đầu tư máy móc hiện đại để sản xuất hương Ấn Độ xuất khẩu. Nhờ đó chị vẫn bám trụ được với nghề, kinh tế gia đình ngày một khá giả, tạo

việc làm cho trên 30 lao động với thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Chị Mây chia sẻ: Nghề làm hương rất vất vả, để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua rất nhiều công đoạn từ vớt tre, phơi nhuộm chân tâm đến pha chế để cho ra sản phẩm có hương thơm đặc biệt, tạo ra nét riêng cho hương Văn Quan. Từ nghề làm hương, mỗi năm gia đình tôi đạt doanh thu từ 300 - 400 triệu đồng. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc và thuê thêm nhân công để tăng quy mô sản xuất, phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Hợ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Văn Quan cho biết: Để duy trì nghề làm hương truyền thống và khẳng định thương hiệu sản phẩm, Chi hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập HTX sản xuất hương thơm Văn Quan gồm 25 thành viên, nhờ đó các thành viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều chị em

đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế ổn định. Chúng tôi mong muốn sớm xây dựng được thương hiệu cho hương Văn Quan để thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ phát triển nghề làm hương truyền thống, nhiều phụ nữ trong xã còn duy trì và phát triển nghề làm chổi chít. Điển hình như chị Nguyễn Thị Viễn, thôn Bùi Tiến là người gắn bó với nghề hơn 10 năm. Từ sản xuất thủ công nhỏ lẻ, đến nay chị đã trở thành chủ cơ sở sản xuất quy mô lớn. Hiện xưởng của chị đang tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng, chủ yếu là những phụ nữ không còn trong độ tuổi lao động. Chị Bùi Thị Loan, thôn Cặp, xã Hùng Dũng cho biết: Tôi làm việc ở đây được hơn 2 năm, công việc cũng không vất vả, phù hợp với độ tuổi của chúng tôi, thu nhập ổn định và còn tranh thủ làm được việc nhà, đồng áng. Chị Viễn cho biết: Hiện nay chổi chít được nhiều người ưa chuộng nên sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Để chổi đẹp, bền thì thợ phải có tay nghề, khéo léo và phải sáng tạo nhiều mẫu mã mới đáp ứng thị hiếu khách hàng. Mỗi ngày xưởng sản xuất trên 200 chiếc chổi thành phẩm với giá giao cho các thương lái từ 17.000 - 25.000 đồng/

chiếc; sau khi trừ chi phí mỗi năm cũng đem lại thu nhập trên 60 triệu đồng.

Xã Duyên Hải hiện có 516 gia đình phụ nữ làm hương, chổi chít, lưới dạy..., tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong xã và các xã lân cận, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã tăng bình quân 13,4%/năm. Chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duyên Hải cho biết: Để giúp chị em gắn bó và phát triển nghề truyền thống ở địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Phối hợp với các ngân hàng giúp chị em tiếp cận nguồn vốn vay, qua đó khuyến khích hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề.

Với những nỗ lực trong phát triển nghề truyền thống của phụ nữ xã Duyên Hải cùng cơ chế hỗ trợ, quảng bá sản phẩm của chính quyền địa phương, các nghề truyền thống đã và đang sáng lên những sắc màu tươi mới, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế ở địa phương.

**THANH THỤY**

**HUNG HÀ**  
**2 xã được đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021**

Đến nay, huyện Hưng Hà có 2 xã Tiến Đức và Hòa Bình đã được tỉnh thẩm định, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021. Xã Hồng An và xã Hồng Minh được tỉnh thẩm định năm 2020 nhưng đến tháng 10/2021 xã Hồng An mới thanh toán xong nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện đang chờ tỉnh công nhận. Các xã Diệp Nông, Thống Nhất, Chí Hòa, Độc Lập, Duyên Hải, Liên Hiệp phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2022.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng đường giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân; triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong các cụm, điểm công nghiệp đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

**NGUYỄN THỤY**



Mô hình trồng dưa lưới ở xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho hiệu quả kinh tế cao.



Phụ nữ xã Duyên Hải duy trì nghề làm hương.